

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (ฉบับย่อ) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 25 และ 30 มีนาคม 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย

เผยแพร่ ณ วันที่ 12 เมษายน 2565

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ (ประธาน) นายเมธี สุภาพงษ์ (รองประธาน) นางสาววชิรา อารมย์ดี นายคณิศ แสงสุพรรณ นายรพี สุจริตกุล นายสมชัย จิตสุชน นายสุภักดิ์ ศิวัชรักษ์

ภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะตลาดการเงิน

เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวลดลงจากร้อยละ 4.0 เป็นร้อยละ 3.6 จากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงซ้ำเติมปัญหาห่วงโซ่อุปทานโลก (global supply disruption) ทำให้อัตราเงินเฟ้อของประเทศส่วนใหญ่ปรับสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวมมีจำกัด เนื่องจากเศรษฐกิจรัสเซียมีขนาดเพียงร้อยละ 2 ของเศรษฐกิจโลก ยกเว้นเศรษฐกิจยุโรปที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากความเชื่อมโยงที่สูงกับประเทศรัสเซียและยูเครน ด้านเศรษฐกิจเอเชียมีแนวโน้มฟื้นตัวชะลอลงผ่านราคาพลังงานและต้นทุนที่ปรับสูงขึ้น แต่คาดว่าผลกระทบจะจำกัด สำหรับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในหลายประเทศปรับดีขึ้น และส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อยลงเมื่อเทียบกับการระบาดระลอกก่อนหน้า

ตลาดการเงินโลกเคลื่อนไหวผันผวนสูงจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน สำหรับตลาดการเงินไทยเคลื่อนไหวสอดคล้องกับตลาดการเงินโลก โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะยาวปรับสูงขึ้นตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสั้นและระยะปานกลางทรงตัวตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. เคลื่อนไหวผันผวน โดยแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นไตรมาสตามแนวโน้มการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว ก่อนปรับอ่อนค่าลงจากความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน และการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางประเทศเศรษฐกิจหลัก อย่างไรก็ตาม ตลาดการเงินไทยได้รับผลกระทบไม่มากนักเนื่องจากเสถียรภาพด้านต่างประเทศที่เข้มแข็ง โดยเงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงและหนี้ต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำ ในระยะต่อไปตลาดการเงินอาจผันผวนสูงขึ้น โดยมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่อาจยืดเยื้อทำให้ราคาพลังงานและต้นทุนปรับสูงขึ้นในระยะยาว และการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางประเทศเศรษฐกิจหลักโดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่อาจเร็วกว่าคาดจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

ภาวะเศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะขยายตัวในปี 2565 และ 2566 ที่ร้อยละ 3.2 และ 4.4 ตามลำดับ จากการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศเป็นสำคัญ รวมทั้งได้แรงส่งเพิ่มขึ้นจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2566 ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 19 ล้านคน ทั้งนี้ ปัจจัยลบในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยไม่มาก โดยประเมินว่าผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจะไม่กระทบแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม ผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทยค่อนข้างจำกัด เนื่องจากมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังรัสเซียในปี 2564 มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.4 ของมูลค่าการส่งออก

ทั้งหมด และจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 4 ในช่วงก่อนการระบาดของ COVID-19 แต่ไทยจะได้รับผลกระทบทางอ้อมผ่านการปรับขึ้นของราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์เป็นสำคัญ ซึ่งกระทบต้นทุนสินค้า ค่าครองชีพ และกำลังซื้อในประเทศ รวมทั้งผ่านอุปสงค์ต่างประเทศที่จะชะลอลง สำหรับการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อยกว่าระลอกก่อนหน้า โดยระบบสาธารณสุขยังสามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยได้ จึงคาดว่าจะไม่มีมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวด

การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านต่ำเพิ่มขึ้นในระยะสั้น จาก (1) ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในบางอุตสาหกรรมที่อาจยืดเยื้อ โดยเฉพาะหากสินค้าโภคภัณฑ์ที่รัสเซียและยูเครนเป็นผู้ผลิตสำคัญขาดแคลนรุนแรงขึ้น เช่น เหล็กดิบ ปุ๋ยเคมี ข้าวสาลี และแร่ธาตุบางชนิดที่ใช้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ และ (2) ผลกระทบจากค่าครองชีพและต้นทุนที่สูงขึ้นต่อภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจในกลุ่มเปราะบาง เนื่องจากรายได้แรงงานนอกภาคเกษตรยังต่ำกว่าช่วงก่อนการระบาด และความสามารถในการรองรับต้นทุนที่สูงขึ้นของธุรกิจบางสาขานี้อยู่ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีต้นทุนเกี่ยวกับน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ในสัดส่วนสูง เช่น ขนส่ง ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ และก่อสร้าง

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2565 คาดว่าจะอยู่สูงกว่ากรอบเป้าหมายที่ร้อยละ 4.9 จากราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นมากและการส่งผ่านต้นทุนในหมวดอาหารเป็นหลัก โดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 5 ในไตรมาสที่ 2 และ 3 จากฐานที่ต่ำของราคาน้ำมันและมาตรการบรรเทาค่าครองชีพของภาครัฐในปี 2564 ซึ่งทำให้ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเทียบปีต่อปีสูงขึ้น ผลดังกล่าวจะทยอยลดลงในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ และส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2566 ปรับลดลงเข้าสู่กรอบเป้าหมาย โดยคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.7 ส่วนหนึ่งจากราคาพลังงานและอาหารที่คาดว่าจะไม่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและสินค้าโภคภัณฑ์โลกจะบรรเทาลง อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อมีความเสี่ยงด้านสูงเพิ่มขึ้น จาก (1) ราคาน้ำมันที่มีโอกาสสูงกว่าที่ประเมินไว้ หากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน และมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันโลกมากกว่าคาด และ (2) การส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการไปยังราคาสินค้าที่อาจมากกว่าคาด ทั้งการส่งผ่านทางตรงและทางอ้อมจากต้นทุนการผลิตและต้นทุนขนส่งที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นยังส่งผ่านไปยังค่าจ้างได้ค่อนข้างจำกัด เนื่องจากการฟื้นตัวของตลาดแรงงานยังเปราะบางและแตกต่างกันในแต่ละสาขา การจ้างงานยังอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงก่อนการระบาดและฟื้นตัวช้ากว่าวิกฤติในอดีต

ในภาพรวม คณะกรรมการฯ ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเป็นผลจากแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปทาน (cost-push inflation) แม้จะเริ่มเห็นสินค้าและบริการที่ราคาปรับเพิ่มสูงมากมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น (สัดส่วนสินค้าและบริการที่ราคาปรับสูงขึ้นมากในตะกร้าเงินเฟ้อทั่วไปเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9 ในเดือนมกราคม 2565 เป็นร้อยละ 13 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565) แต่ยังคงจำกัดอยู่ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและอาหารเป็นหลัก ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ (demand-pull inflation) ยังอยู่ในระดับต่ำจากรายได้ที่เพิ่งเริ่มฟื้นตัว ด้านอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมาย โดยไม่ได้อ่อนไหวตามความผันผวนของราคาในระยะสั้น

ประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการฯ อภิปราย

- คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยไม่เข้าข่ายภาวะ stagflation โดยยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในปี 2565 และ 2566 จากการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก ขณะที่การระบาดของ Omicron และผลจากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจะไม่กระทบแนวโน้มการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจโดยรวม โดยถึงแม้ Omicron จะมีอัตราการระบาดค่อนข้างสูง แต่อาการที่ไม่รุนแรง ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สำหรับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียส่งผลกระทบโดยตรงต่อไทยจำกัด ด้านอัตราเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นเกิดจากปัจจัยด้านอุปทานที่คาดว่าจะทยอยคลี่คลาย และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะโน้มลดลงเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงต้นปี 2566 ดังนั้นเศรษฐกิจไทยจึงไม่เข้าข่ายภาวะ stagflation ซึ่งหมายถึงภาวะที่เศรษฐกิจขยายตัวต่ำมากหรือหดตัว ขณะที่อัตราเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

- คณะกรรมการฯ ประเมินว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่รุนแรงหรือขยายวงกว้าง อาจนำไปสู่ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกที่สร้างความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้า ซึ่งจะซ้ำเติมปัญหา global supply disruption ที่ยังไม่กลับมาเป็นปกติเทียบก่อนการระบาดของ COVID-19 หรือเกิดการแบ่งขั้วการค้าและการลงทุนในโลก (deglobalization) ซึ่งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบห่วงโซ่อุปทานโลก และกระทบต่อการตัดสินใจลดหรือเพิ่มการลงทุนของภาคธุรกิจในระยะยาว
- คณะกรรมการฯ ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยที่ปรับเพิ่มขึ้นสูงมีบริบทที่แตกต่างจากประเทศเศรษฐกิจหลักโดยเฉพาะสหรัฐฯ เนื่องจากเศรษฐกิจไทยอยู่ในวัฏจักรเศรษฐกิจที่แตกต่างกับสหรัฐฯ โดยเศรษฐกิจไทยเพิ่งเริ่มฟื้นตัว แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์จึงยังอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวร้อนแรง นอกจากจะเผชิญแรงกดดันเงินเฟ้อจากปัจจัยด้านอุปทานแล้ว ยังเผชิญแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ด้วย ความต้องการบริโภคภาคเอกชนและค่าจ้างแรงงานที่ปรับเพิ่มขึ้นได้กดดันราคาสินค้าให้เพิ่มขึ้นเป็นวงกว้างและต่อเนื่อง ธนาคารกลางสหรัฐฯ จึงต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อดูแลอัตราเงินเฟ้อที่มาจากด้านอุปสงค์ด้วย
- คณะกรรมการฯ ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมาย สะท้อนความเชื่อมั่นว่านโยบายการเงินจะสามารถรักษาเสถียรภาพด้านราคาในระยะปานกลางได้ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในปี 2551 ที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้นถึงร้อยละ 5.5 ตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับขึ้นสูงสุดถึง 140 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล แต่อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ระยะปานกลางปรับเพิ่มขึ้นไม่มาก ซึ่งแตกต่างกับประเทศในกลุ่มละตินอเมริกาที่เคยเผชิญปัญหาเงินเฟ้อที่สูงมากในอดีต เมื่ออัตราเงินเฟ้อระยะสั้นเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ระยะปานกลางปรับเพิ่มขึ้นตาม นอกจากนี้ ไทยยังมีกลไกดูแลด้านราคา เช่น กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม **คณะกรรมการฯ เห็นว่าควรติดตามพลวัตเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด** เช่น การกระจายตัวและความต่อเนื่องของการปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการ การส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการ แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ แรงกดดันค่าจ้าง และอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ที่สำรวจและคำนวณจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าแนวโน้มและการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะปานกลางยังสอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบายการเงิน
- คณะกรรมการฯ ประเมินว่าระบบการเงินโดยรวมยังมีเสถียรภาพ แต่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจเปราะบางขึ้นในบางกลุ่มจากค่าครองชีพและต้นทุนที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะครัวเรือนรายได้น้อย และธุรกิจ SMEs ที่รายได้น้อยไม่ฟื้นตัวเต็มที่และมีภาระหนี้ในระดับสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคบริโภคภาคเอกชนและความสามารถในการชำระหนี้ในระยะต่อไปได้ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้เร่งผลักดันมาตรการที่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน เพื่อลดทอนความเสี่ยงเสถียรภาพระบบการเงินและเพื่อไม่ให้จุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะปานกลาง

การดำเนินนโยบายการเงิน

คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้มีความต่อเนื่อง

คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2565 และ 2566 จะขยายตัวได้ต่อเนื่อง แม้อัตราการคว่ำบาตรรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยผ่านการปรับขึ้นของราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ และอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอตัว ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยปี 2565 จะปรับสูงขึ้นเกินกรอบเป้าหมาย ก่อนจะทยอยลดลงและกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงต้นปี 2566 จากราคาพลังงานและอาหารที่คาดว่าจะไม่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นเป็นผลจากปัจจัยด้านอุปทาน (cost-push inflation) เป็นหลัก ในขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ (demand-pull inflation) ยังอยู่ในระดับต่ำ จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้มีความต่อเนื่อง

คณะกรรมการฯ เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ปรับอ่อนค่าจากความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน และการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศเศรษฐกิจหลัก จึงเห็นควรให้ติดตามพัฒนาการของตลาดการเงินโลกและไทยอย่างใกล้ชิด รวมทั้งผลักดันการสร้างระบบนิเวศใหม่ของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (FX ecosystem) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น

คณะกรรมการฯ เห็นว่ามาตรการภาครัฐและการประสานนโยบายมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง มาตรการการคลังควรสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างตรงจุด โดยเน้นการสร้างรายได้และการบรรเทาภาระค่าครองชีพในกลุ่มเปราะบาง ขณะทีนโยบายการเงินช่วยสนับสนุนให้ภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อนคลายต่อเนื่อง รวมทั้งมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อช่วยกระจายสภาพคล่องและช่วยลดภาระหนี้โดยเฉพาะในกลุ่มที่รายได้ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ควบคู่กับการผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งสนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนให้เห็นผลในวงกว้างและสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าในระยะยาว เพื่อไม่ให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะปานกลาง

ภายใต้กรอบการดำเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ควบคู่กับดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเต็มศักยภาพ และรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน คณะกรรมการฯ ยังให้น้ำหนักกับการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะติดตามปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ได้แก่ ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์โลก การส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้น และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจขยายวงกว้างและสร้างความไม่แน่นอนในระยะต่อไป โดยพร้อมใช้เครื่องมือนโยบายการเงินที่เหมาะสมหากจำเป็น

สำหรับในระยะปานกลาง คณะกรรมการฯ เห็นว่าการประเมินนโยบายการเงินที่เหมาะสมจำเป็นต้องชั่งน้ำหนักระหว่างเป้าหมายด้านเสถียรภาพราคา การขยายตัวของเศรษฐกิจ และเสถียรภาพระบบการเงินตามแนวโน้มและความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์และประสิทธิผลของเครื่องมือเชิงนโยบายด้านอื่น ๆ ในภาพรวมควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้ การดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในปัจจุบันสะท้อนความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ยังสูงกว่าด้านอื่น ๆ อย่างไรก็ตามมองไปข้างหน้า เมื่อเศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวได้อย่างเข้มแข็งขึ้นและมีความเสี่ยงลดลง คณะกรรมการฯ จะ

ปรับเปลี่ยนการให้นำหน้าของแต่ละเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยคำนึงถึงผลกระทบและประสิทธิผล
ของนโยบายในระยะปานกลางเป็นสำคัญ

สายนโยบายการเงิน

12 เมษายน 2565